



ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับย้าย หรือรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งประเภทวิชาการ

ตามที่กรมควบคุมโรค โดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้าย หรือรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้มาดำรงตำแหน่งที่ว่างจำนวน ๓ ตำแหน่ง ได้แก่ (๑) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ) ตำแหน่งเลขที่ ๑๔๙๗ กลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (ปฏิบัติราชการประจำที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศช่องจอม อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์) (๒) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) ตำแหน่งเลขที่ ๑๔๘๕ กลุ่มโรคติดต่อ (ปฏิบัติราชการประจำที่กลุ่มโรคติดต่อเรื้อรัง) และ (๓) ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๔๔๙ กลุ่มบริหารทั่วไป งานพัสดุและยานพาหนะ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา นั้น

บัดนี้ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคคล เพื่อรับย้าย หรือรับโอน เสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสร้อยฟ้า ชั้น ๔ อาคารอำนวยการและศูนย์ฝึกอบรมนักระบาดวิทยาภาคสนาม สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับย้าย หรือรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้มาดำรงตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้

๑. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ) ตำแหน่งเลขที่ ๑๔๙๗ กลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (ปฏิบัติราชการประจำที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศช่องจอม อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

พันจ่าโทภาณุเมศวร์ บุญทัน

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

เทศบาลตำบลท่าข้าม

อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

๒. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) ตำแหน่งเลขที่ ๑๔๘๕ กลุ่มโรคติดต่อ (ปฏิบัติราชการประจำที่กลุ่มโรคติดต่อเรื้อรัง) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

นางสาวพรหมพร จำปาทอง

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

สำนักงานด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ

(ปฏิบัติราชการประจำที่ สถาบันป้องกันควบคุมโรค

เขตเมือง) กรมควบคุมโรค

๓. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๔๔๙
กลุ่มบริหารทั่วไป งานพัสดุและยานพาหนะ

ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับย้าย หรือรับโอน ให้มาดำรงตำแหน่งที่ว่างดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายทวีชัย วิษณุโยธิน)
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๘
จังหวัดนครราชสีมา